



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จ.ลำพูน โทร ๐ ๕๓๕๐ ๔๐๔๓ ต่อ ๑๒๒

ที่ ลพ ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๕๘

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย และให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง

เรื่องเดิม

โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย และให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม การมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย และได้รับอนุมัติโครงการ ไปเรียบร้อยแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย และให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๕ แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไปแล้วเมื่อวันที่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารโรงจอดรถ หน้าตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง

ข้อพิจารณา

ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดทำรายงานการอบรมให้ความรู้ด้านการเสริมสร้างและรักษาวินัยและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย และให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๕ แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง และได้แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

ข้อเสนอ

เพื่อพิจารณาสั่งการ ดังต่อไปนี้

- รับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้
- อนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ www.wnlhospital.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายชินพันธ์ เลือดนักรบ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ/อนุมัติให้เผยแพร่

(นางสาวมัลลิกา โมกขะสมิต)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง